

Những bông hoa đẹp của trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng Nhật được của rơi trả lại người đánh mất

Nhật được của rơi trả người đánh mất là một nét đẹp của văn hóa, đạo đức trong cuộc sống. Một hành động tưởng chừng đơn giản nhưng nó thực sự là thước đo văn hóa, đánh giá đạo đức của mỗi con người trong xã hội hiện đại. Những điều này luôn được các thầy cô dạy học sinh trên lớp và bài học đó đã được học sinh thực hành mọi lúc, mọi nơi. Câu chuyện về hai bạn nhỏ tại trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng là một ví dụ điển hình.

Học sinh Vũ Minh Quân – lớp 3A6 và Vũ Bảo Hân – lớp 2A5 là hai anh em ruột trong một gia đình bố là bộ đội, còn mẹ là nhân viên văn phòng. Trong thời gian học tập tại trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng hai bạn luôn là những học sinh chăm ngoan, học lực càng ngày càng tiến bộ.





Gia đình nhỏ tràn đầy tiếng cười và sự yêu thương của Hân và Quân

Vào buổi chiều khoảng 17h30' ngày 25/02, bạn Bảo Hân có đạp xe đi dạo sau giờ học. Trên đường trở về nhà có gặp anh trai là bạn Minh Quân đi học câu lạc bộ bóng đá về. Trên đường về gần chỗ để xe ở chung cư – tòa nhà - nơi hai em sinh sống, các em có nhặt được 2 tờ tiền 500.000 đồng trên lối ra đường hầm. Không ngần ngại, hai anh em đã gửi ngay cho bác bảo vệ ở gần lối ra, nhờ bác tìm người bị rơi để trả lại. Tối hôm đó, khi mẹ đi làm về và được nghe chuyện của các con đã nhắn tin lên nhóm chung của chung cư để mọi người nắm được thông tin, trả lại tiền cho người đánh mất.

Việc nhặt được của rơi trả người bị mất đó là một việc làm tuy nhỏ nhưng thể hiện được sự trong sáng và hành động đẹp của học sinh có đạo đức tốt như Bác Hồ đã dạy thiếu niên nhi đồng “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.

Trước hành động đẹp, đầy ý nghĩa, trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng đã tuyên dương học sinh Vũ Minh Quân và Vũ Bảo Hân. Đồng thời, phát động trong toàn trường phong trào noi gương hành động đẹp “nhặt được của rơi trả người đánh mất”. Cùng với nhà trường, UBND phường Giang Biên cũng đã khen thưởng, biểu dương hành động “nhặt được của rơi trả người đánh mất” của hai em trong buổi hội nghị giao ban công tác lãnh đạo tháng 3.2023.



Học sinh Vũ Minh Quân và Vũ Bảo Hân trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng nhận khen thưởng tại UBND phường Giang Biên

Hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của học sinh Vũ Minh Quân lớp 3A6 và Vũ Bảo Hân lớp 2A5 xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn học sinh noi theo. Hành động nhỏ, nhưng giá trị nhân văn và sự lan tỏa về tấm gương tốt, câu chuyện đẹp lại không hề nhỏ. Hành động này không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, có sức lan tỏa rộng trong cộng đồng mà còn để giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức, ý thức và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Còn nhiều nữa những tấm gương sáng khác trong cả nước, nhờ các em mà nhiều người vô tình đánh rơi tìm lại được tài sản tưởng chừng đã mất. Hành động của các em là một bài học đạo đức thực tế về tính trung thực, thật thà đáng quý. Cảm ơn hai em đã làm nên điều tốt đẹp này và các em sẽ là tấm gương sáng cho các bạn học sinh của toàn trường noi theo.

Người viết: Ngô Thị Hiền – GVCN 2A5

